



NEWSLETTER

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Thật khó tin rằng Học phần Một đã kết thúc. Nhà trường rất hạnh phúc khi được chứng kiến các Quý Phụ huynh và học sinh vui vẻ tại buổi họp Phụ huynh vừa qua. Chúng ta đã có một tháng Mười bận rộn và Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh một số hình ảnh và thông tin về các hoạt động thú vị đã và đang diễn ra tại SIS @ Ciputra dưới đây!

Tham quan Dã ngoại

Các em học sinh SIS@Ciputra đã có những trải nghiệm tuyệt vời qua các chuyến dã ngoại, dưới đây là một số chuyến tham quan thú vị mà các em đã tham gia:

Lớp Dự bị Tiểu học

Chuyến tham quan đầu tiên trong năm học 2022-2023 của lớp Dự bị Tiểu học được tổ chức tại thủy cung Vinpearl và khu trò chơi VinKE, Times City. Thủy cung Vinpearl và VinKE là hoạt động vui chơi trong nhà tuyệt vời dành cho trẻ nhỏ, bao gồm khu vực quan sát các loài bò sát, các loài cá và cả chim cánh cụt. Các em đã dành ra từ một đến hai tiếng để tham quan toàn bộ thủy cung, khám phá một thế giới đầy màu sắc dưới lòng đại dương. Các em rất thích thú với trải nghiệm cho cá ăn và ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều loại cá khác nhau. Thậm chí các em không hề sợ hãi khi nhìn thấy những động vật lớn như rắn và cá sấu. Một số khu vực vui chơi trong nhà cũng nằm trong chương trình dã ngoại như “Khu vườn cổ tích”, “đấu trường bắn súng bi” và một khu vực chơi trò chơi hiện đại với khoảng 200 máy và các trò chơi tương tác. Ngoài ra, các em cũng được tham quan khu Nghề nghiệp, nơi các em có cơ hội thử sức với các nghề nghiệp khác nhau như bộ đội, lính cứu hỏa và bác sĩ. Học sinh không chỉ được vui chơi mà còn được trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau thông qua các mô hình thực tế, giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản và ý nghĩa của mỗi nghề nghiệp, từ đó khơi gợi sở thích và đam mê của mình từ khi còn nhỏ.





Quả là một ngày đầy niềm vui!

Cô Marisol
Giáo viên lớp Dự bị Tiểu học

2LA

Ngày 14 tháng 10, học sinh Lớp 2 Quốc tế đã có trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia lớp làm bánh pizza dứa và ô liu tại Pegasus. Các em rất hào hứng khi được mặc đồng phục đầu bếp để tự tay làm ra những chiếc bánh pizza mini thơm ngon.

Bếp trưởng Việt đã hướng dẫn và giải thích cho các em biết vì sao cần phải tách nguyên liệu khô khỏi nguyên liệu ướt, cách kết hợp các nguyên liệu và hơn hết là kỹ thuật xử lý bột bánh pizza. Mỗi bước được thực hiện với độ chính xác và cẩn thận khi thêm từng nguyên liệu. Ngay cả trước khi có thể nhìn thấy thành phẩm cuối cùng, mùi thơm hấp dẫn của chiếc bánh pizza nướng đã lan tỏa khắp phòng khiến các em cảm thấy đói bụng. Kết thúc buổi học, các em được mang bánh pizza về trường và thưởng thức trong giờ ăn nhẹ buổi chiều. Thật là tuyệt vời!







Xin chân thành cảm ơn Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã đem đến cho các em một trải nghiệm đáng nhớ.

Cô Pier
Giáo viên lớp 2 Quốc tế

Lễ hội Halloween

Lễ Halloween được tổ chức tại trường vào ngày 28 tháng 10 vừa qua. Các lớp đã chuẩn bị trang trí cửa sổ và cửa lớp học một cách ấn tượng cũng như nộp các bức vẽ chủ đề Halloween. Và tất nhiên, Halloween sẽ không thể hoàn thiện nếu không có hóa trang!

Trang trí cửa

Dưới đây là hình ảnh trang trí cửa Halloween của các lớp! Thật ấn tượng!





Bức tranh kinh dị

Một số tranh vẽ đáng sợ mà học sinh đã gửi về ban tổ chức.



Diễn hành hóa trang

Các em học sinh rất thích hóa trang trong ngày hội này!





Diễn tập Phòng cháy Chữa cháy

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Tây Hồ đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường.







Buổi cung cấp thông tin về khóa học OBV

Nhà trường đã phối hợp với Outward Bound Vietnam tổ chức buổi cung cấp thông tin rất hữu ích cho giáo viên cũng như Quý Phụ huynh. Các em học sinh khối lớp 6 đã tham dự khóa OBV từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 tại Hạ Long. Các em khối lớp 4 và lớp 5 sẽ tham dự khóa OBV ngay tại trường vào tháng 11 và tháng 12.

Thật tuyệt khi thấy các em học sinh hưởng ứng và tham gia các hoạt động trong năm học. Các hoạt động hấp dẫn sẽ được tiếp tục trong Học phần Hai.

Cuối cùng, tôi xin thông báo thầy Modie, giáo viên Thể dục của trường, đã quay trở về Philippines vì lý do cá nhân. Nhà trường xin chúc thầy những điều tốt đẹp nhất. Giáo viên lớp sẽ đảm nhiệm các tiết thể dục cho đến khi có giáo viên Thể dục mới.

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ trực tiếp tại email: michael.ogden@ciputra.sis.edu.vn

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Phụ huynh.

Trân trọng,

Michael Ogden.